

Số: /STTTT-TTCNTTTT

Ninh Thuận, ngày tháng 5 năm 2024

V/v tình hình phối hợp, triển khai thực hiện kết nối, tích hợp SSO với tài khoản định danh điện tử.

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh.

Thực hiện theo ý kiến chỉ đạo Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tại Văn bản số 387/UBND-PVHCC ngày 24/01/2024 về việc triển khai thực hiện các nội dung yêu cầu tại Công văn số 356/CV-TCTTKĐA ngày 11/01/2024 của Tổ công tác triển khai Đề án 06 của Chính phủ.

Sở Thông tin và Truyền thông báo cáo kết quả việc phối hợp với Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự Xã hội - Bộ Công an, Phòng C06- Công an tỉnh và các đơn vị có liên quan thực hiện kết nối, tích hợp SSO và làm sạch tài khoản trên Cổng dịch vụ công cụ thể như sau:

Ngày 22/3/2024, Sở Thông tin và Truyền thông có Văn bản số 707/STTTT-TTCNTTTT về việc báo cáo tiến độ triển khai thực hiện các nội dung tại Công văn số 356/CVTCTTKĐA ngày 11/01/2024 của Tổ Công tác triển khai Đề án 06 của Chính phủ.

Ngày 10/4/2024, Sở Thông tin và Truyền thông có văn bản số 872/STTTT-TTCNTTTT về việc phối hợp với Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Trung tâm phục vụ hành chính công, Các sở, ban, ngành thuộc tỉnh, Ủy ban nhân dân huyện, thành phố, Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn rà soát làm sạch các tài khoản tham gia khai thác Hệ thống giải quyết thủ tục hành chính tỉnh.

Ngoài ra, đối với tài khoản của người dân tham gia Hệ thống dịch vụ công Sở Thông tin và Truyền thông đã gửi thông báo đến các tài khoản cá nhân trên Cổng dịch vụ công, yêu cầu bổ sung thông tin căn cước công dân đến hết ngày 30/4/2024. Sau ngày 30/4/2024, Sở Thông tin và Truyền thông rà soát xóa tất cả các tài khoản củ đồng thời yêu cầu người dân đăng nhập hệ thống Cổng dịch vụ công tỉnh bằng tài khoản VNEID. Đến nay, đã có trên 49.424/68.774 đạt 71,86%. Đối với các tài khoản chưa kịp thời bổ sung thông tin có thể liên hệ quan tổng đài 02593 022 để được hỗ trợ bổ sung thông tin.

Sở Thông tin và Truyền thông đã phối hợp các đơn vị có liên quan hoàn thiện xây dựng mã nguồn kết nối, tích hợp SSO với tài khoản định danh điện tử gửi Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội đánh giá, kiểm tra an ninh an toàn trước khi kết nối chính thức tại Văn bản số 1113/STTTT-TTCNTTTT ngày 06/5/2024.

Đến nay, Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội- Bộ Công an đã xác nhận mã nguồn kết nối, tích hợp SSO với tài khoản định danh điện tử của tỉnh

đảm bảo an ninh an toàn, cho phép kết nối chính thức. Sở Thông tin và Truyền thông đã cung cấp thông tin IP và DST code của máy chủ SS và cán bộ nhận key cho Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội- Bộ Công an. Hiện nay, đang đợi thông báo ngày nhận Key từ Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội- Bộ Công an.

Sau khi nhận Key, Sở Thông tin và Truyền thông sẽ khẩn trương phối hợp các đơn vị có liên quan cố gắng sớm hoàn thành kết nối, đảm bảo thời gian theo kế hoạch đề ra.

Vậy, Sở Thông tin và Truyền thông kính báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh biết, xem xét chỉ đạo./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Phòng C06-Công an tỉnh (phối hợp);
- VP UBND tỉnh;
- Trung tâm PVHCC;
- Lưu: VT, CN, TTCNTTTT.

GIÁM ĐỐC



Đào Xuân Kỳ